

แบบรายงานผลการจัดโครงการการอบรม ประชุม สัมมนา โรงพยาบาลกระบี่

ข้าพเจ้า นางสาวพิชญ์ชัชชา ภูริโภคชัยรัตน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด โรงพยาบาลกระบี่ ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้จัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนาจริงและเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ข้าพเจ้าขอ รายงานผลการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา ต่อผู้บังคับบัญชาโดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อโครงการ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรปฏิบัติงานใหม่ และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ โรงพยาบาลกระบี่ (รหัสโครงการ ๑๑-R๑๗.๕-๐๑/๒๕๖๖)

ชื่อวิทยากร นายพรเทพ แสงสุข ตำแหน่ง นิติกร หัวหน้างานนิติการ โรงพยาบาลกระบี่

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๒๐ คน

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

บุคลากรของโรงพยาบาลกระบี่ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ เสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ความรู้ ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และ ความรู้ทั่วไป “ กฎหมายและข้อควรระวังสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใหม่ ” และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

๑. ค่าอาหารกลางวัน

(จำนวน ๑๒๐ คน x ๑ มื้อ x ๐ บาท)

จำนวนเงิน ๙,๖๐๐.- บาท

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(จำนวน ๑๒๐ คน x ๒ มื้อ x ๓๐ บาท)

จำนวนเงิน ๓,๖๐๐.- บาท

รวมเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

ภาพถ่ายกิจกรรม

ภาพถ่ายโครงการ

จำนวน

๑

ภาพ

ภาพถ่ายวิทยากรขณะบรรยาย

จำนวน

๑

ภาพ

ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมโครงการ

จำนวน

๓

ภาพ

ภาพถ่าย...

โรงพยาบาลกระบี่ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุข วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์สุรรัตน์ ตันตติวีรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ เป็นประธาน เปิด “โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษาปี 2566” เพื่อทราบและเกิดความเข้าใจในนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ สวัสดิประโยชน์ ข้อปฏิบัติต่างๆ และปลูกฝังการรักษาวินัยเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา มีจิตสำนึกและ อุดมการณ์ในการทำงานและปฏิบัติราชการให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน และมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมนิพนธ์ โปธิ์พัฒนชัย อาคารประสิทธิ์พัฒนา ชั้น6 โรงพยาบาลกระบี่









บรรยายอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้าน จริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) และความรู้ทั่วไป “ กฎหมายและข้อควรระวังสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใหม่ ” โดยคุณพรเทพ แสงสุข นิตกร